

Nguyễn Xá - đất anh hùng

Về xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) hôm nay - "làng kiêu mẫu" năm xưa vẫn in dấu chiến công hiển hách trong những năm kháng chiến gian khổ, ác liệt nhưng rất dũng cảm, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng đang trên đà phát triển, hội nhập.



Tượng đài du kích làng Nguyễn - niềm tự hào của Nguyễn Xá.

Pháo đài bất khả xâm phạm

Những năm 1930 - 1945, để khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thành công, Nguyễn Xá đã thành lập các đội tự vệ, ban ngày tập võ, ban đêm đi tuần để bảo vệ an ninh thôn xóm và cán bộ cách mạng về địa phương gây dựng phong trào. Thanh niên trong xã tổ chức chặt cây, lấy gạch đá dựng làm chướng ngại vật trên đường để Trà Lý để cản xe cơ giới

của giặc. Ngày 19/8/1945, nhân dân Nguyễn Xá cùng với dân và dân các xã nhất tề nổi dậy khởi nghĩa tiến về phủ lỵ Tiên Hưng giành chính quyền. Ủy ban cách mạng lâm thời ở Nguyễn Xá được thành lập ngay sau đó.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dù lọt vào vòng vây chiếm cứ của giặc song quân và dân Nguyễn Xá dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đã

nhất tề đứng lên xây dựng làng xã thành pháo đài bất khả xâm phạm với hệ thống giao thông hào lũy dày đặc, bao quanh làng. Cuộc chiến đấu của nhân dân Nguyễn Xá gian khổ mà anh dũng đã làm thất bại chính sách "giết sạch, đốt sạch, phá sạch" nhằm triệt hạ làng Nguyễn, buộc quân Pháp phải tháo chạy, từ bỏ âm mưu bình định vùng đồng bằng Liên khu 3. Là một trong những thành viên của đội quân báo khi

mới 15 tuổi, nay đã ở tuổi 85 nhưng ông Nguyễn Hữu Yến vẫn nhớ như in những trận chiến đấu oanh liệt của làng Nguyễn Xá xưa mà ông từng được tham gia. Ông Yến nhớ lại: Ngày 29/8/1950, giặc huy động 2 tiểu đoàn quân cơ động với 2.000 tên đánh vào Nguyễn Xá. Du kích làng Nguyễn phối hợp với bộ đội kiên cường đánh trả. Sau 3 lần tấn công, giặc vẫn không vào được làng, chúng phải bỏ Nguyễn Xá tập trung đánh Phong Châu. Du kích Nguyễn Xá chia làm hai mũi bất ngờ nổ súng đánh vào sườn quân địch. Cùng lúc đó, tiếng kèn đồng của chiến sĩ du kích Nguyễn Huy Trụ vang lên làm hiệu lệnh xung phong, nhân dân trong vùng hò reo náo động, giặc hoảng loạn bỏ chạy như ong vỡ tổ. Từ ngày 20 - 25/2/1954, quân dân làng Nguyễn kiên cường chiến đấu với gần 4.000 tên địch có vũ khí tối tân, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí các loại. Thắng lợi này đã chứng tỏ sự trưởng thành mau chóng của lực lượng bán vũ trang cơ sở, đánh dấu thời kỳ suy tàn của những binh đoàn cơ động Pháp, tạo tiền đề cho chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Vì thế, làng kháng chiến Nguyễn Xá đã trở thành điển hình tiêu biểu cho phong trào đấu tranh cách mạng của toàn tỉnh, vinh dự được Hồ Chủ tịch tặng cơ thêu 5 chữ vàng: "Nguyễn Xá - làng kiêu mẫu".

Đổi mới, phát triển không ngừng

Thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Nguyễn Xá đã sẵn sàng

2 máy bay địch bằng súng bộ binh. Ghi nhận thành tích tiêu biểu trong chiến đấu, năm 1973, Đảng, Nhà nước đã phong tặng lực lượng dân quân, du kích xã Nguyễn Xá danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đổi mới, phát triển không ngừng

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Nguyễn Xá luôn đoàn kết, tận dụng thế mạnh của địa phương, xây dựng thành công nông thôn mới. Trong sản xuất nông nghiệp, xã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Là một trong những xã đầu tiên của huyện áp dụng cây máy bằng mạ khay, đến nay, trên 50% diện tích đã áp dụng. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất cấy lúa chất lượng cao, xây dựng trang trại nuôi các loại con có giá trị kinh tế. Do vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản của xã năm 2017 đạt 60 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ một xã thuần nông, đến nay Nguyễn Xá đã trở thành điểm sáng của huyện về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với sản phẩm nổi tiếng cả nước là kẹo lạc, bánh cây. Cụm công nghiệp Nguyễn Xá thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư, hoạt động hiệu quả. Năm 2017, giá trị sản

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã đạt gần 300 tỷ đồng, chiếm 56% cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,71%. Năm 2015, sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, xã tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Đến nay, nhiều công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã đã được đầu tư xây dựng như: 100% tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được mở rộng, trái nhựa và bê tông; hệ thống trường học 3 cấp được xây mới, nâng cấp; trạm y tế được đầu tư xây dựng với đủ các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân... Nguyễn Xá cũng làm tốt công tác lưu giữ, phát huy cái nôi của nghệ thuật múa rối nước và làn điệu chèo mượt mà, sâu lắng truyền thống, góp phần làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa Việt, tâm hồn Việt.

Thời gian tới, Nguyễn Xá tiếp tục kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp; duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu bánh cây làng Nguyễn; tiếp tục quy vùng sản xuất hàng hóa, tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao; quy hoạch, xây dựng khu thương mại Đa Giang... Phát huy truyền thống cách mạng về vang, tin rằng Nguyễn Xá sẽ đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa trong thời gian tới.

THU HIỀN

► Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính



Lực lượng quản lý thị trường tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính.

Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) vừa tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính do các đội quản lý thị trường tịch thu.

Hội đồng tiêu hủy đã tiến hành tiêu hủy 765 áo khoác nam, nữ nhãn hiệu The North Face; hàng trăm nhãn giấy ghi bằng tiếng nước ngoài; 36 hộp nước hoa quá; hơn 100 lọ mỹ phẩm; 1.016 sản phẩm đầu gối đen nhân sâm, đường tóc, collagen; 54 gói bột ngọt giả; 100 súng dờ chơi; 57 bao thuốc lá ngoại; 51 bình gas nhãn hiệu PetroVietNam gas... Toàn bộ tang vật tiêu hủy trị giá gần 155 triệu đồng, đều là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Quá trình tiêu hủy được tiến hành an toàn, nhanh gọn, đúng quy trình, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, các mặt hàng sau tiêu hủy không còn giá trị sử dụng, bảo đảm vệ sinh môi trường.

PHẠM HƯNG

► THÀNH PHỐ Triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông

Để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh theo mùa gây hại, UBND thành phố Thái Bình chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm tra, tổng hợp đàn vật nuôi và phân loại gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm phòng. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chấp hành nghiêm quy định về việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi. Bố trí cán bộ chuyên môn thú y, chuẩn bị vật tư, phương tiện, vắc-xin tổ chức tiêm phòng đúng kế hoạch, đúng đối tượng, quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn, hiệu quả. Theo kế hoạch, từ ngày 15 - 30/9, các phường, xã tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đối với các bệnh do cho đàn lợn, bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn, phần đầu đạt trên 95%; bệnh tụ huyết trùng cho trâu, bò, bệnh dại cho đàn chó, mèo phần đầu đạt trên 70%; tiêm bổ sung các loại vắc-xin khác theo yêu cầu phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng.

MINH NGUYỆT

► Tập huấn công tác phòng, chống bệnh lao

Hội Nông dân huyện Vũ Thư vừa tổ chức tập huấn công tác phòng, chống bệnh lao cho cán bộ hội nông dân cơ sở.

Tại buổi tập huấn, 30 đại biểu là chủ tịch hội nông dân các xã, thị trấn được thông tin về tình hình bệnh lao trên địa bàn tỉnh và huyện; phổ biến kiến thức về bệnh lao như: những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao, nguyên nhân và biện pháp điều trị bệnh lao cho trẻ em, cách phát hiện sớm người nghi mắc lao, biện pháp tư vấn và hỗ trợ người mắc lao; nhiệm vụ của các cấp hội đối với công tác phòng, chống bệnh lao ở cơ sở.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bệnh lao cho cán bộ hội nông dân cơ sở, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên chủ động phòng, chống bệnh lao.

THU HOÀI

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình có nhiều giải pháp đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện cũng như chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, Công ty Điện lực Thái Bình cung ứng điện an toàn và chất lượng, trong đó yếu tố nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được quan tâm, chú trọng. Trong đó, đã triển khai nâng cấp và đưa vào hoạt động 9 phòng giao dịch khách hàng, đáp ứng thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch, Ban hành quy định dịch vụ khách hàng theo quy chế một cửa; triển khai, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về dịch vụ điện cho khách hàng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Qua đó giúp nhân viên ngành điện có thể tiếp nhận, giải đáp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách tập trung, thống nhất, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng. Để tạo sự thân thiện và chuyên nghiệp hơn với khách hàng trong giao tiếp, hàng năm, Công ty tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công nhân viên liên quan đến giao tiếp khách hàng. Việc triển khai có hiệu quả vẫn hóa doanh nghiệp đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cụ thể, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh để ra luôn được hoàn thành, quản lý, vận hành

điện an toàn, ổn định, điều hành lưới điện hợp lý, đáp ứng tốt việc cung cấp điện cho các sự kiện, cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường các dịch vụ về điện như: tra cứu tiền điện, lịch thu tiền điện, lịch cắt điện theo kế hoạch, các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả... Triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa tự động bảo đảm ghi số công tơ, phát hành hóa đơn tiền điện được nhanh chóng, chính xác. Trong việc thanh toán tiền điện, Công ty đã triển khai ứng dụng giải pháp thanh và chăm sóc khách hàng online qua hệ khách

hàng, máy tính bảng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Ngoài ra, đã mở rộng liên kết thanh toán tiền điện với 8 ngân hàng và 5 đối tác trung gian. Thực tế hiện nay, thanh toán tiền điện qua ngân hàng là xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại. Thủ tục đăng ký đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng, giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và tăng cường sự quản lý của nhà nước. Đến nay đã có trên 191.532 lượt khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian. Đặc biệt, Công ty đã



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra hoạt động của trạm biến áp, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn.

phối hợp với ABBank triển khai thẻ đồng thương hiệu. Với thẻ đồng thương hiệu khách hàng có thể vừa sử dụng như 1 thẻ ATM của ngân hàng vừa sử dụng để thanh toán trực tiếp hóa đơn tiền điện tại tất cả các quầy thu tiền của Công ty Điện lực Thái Bình. Bà Dương Thị Mai Hoa, đại diện Ngân hàng ABBank cho biết: Việc xây dựng

thẻ đồng thương hiệu giữa ABBank với Công ty Điện lực Thái Bình đã thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Thẻ đồng thương hiệu có nhiều tính năng tiện ích cho khách hàng của hai bên. Hoạt động khi giao dịch qua thẻ đồng thương hiệu của khách hàng được bảo đảm an toàn, hiệu quả.

MẠNH THẮNG

VŨ THƯ Siết chặt quản lý việc sử dụng thuốc diệt cỏ

Việc sử dụng thuốc diệt cỏ trong nông nghiệp đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực, lâu dài đến sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái. Vì vậy, công tác quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc diệt cỏ được UBND huyện Vũ Thư cùng các ngành chức năng của huyện siết chặt, chỉ đạo sát sao.

Ông Nguyễn Lương Thịnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện Vũ Thư cho biết: Những năm qua, Đội thường xuyên kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các công ty

cung ứng cho HTX thực hiện đầy đủ thủ tục, các loại thuốc BVTV cung ứng có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại một số cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh và chưa đủ điều kiện kinh doanh, thuốc BVTV được bán và người dân mua, sử dụng khá tràn lan.

Theo khảo sát của Đội Quản lý thị trường huyện Vũ Thư, hiện nay, người nông dân làm cỏ bằng tay rất ít, chủ yếu sử dụng thuốc để diệt cỏ. Các cơ quan chuyên môn nhận định: thuốc diệt cỏ chỉ tác động từ 60 - 70% công hiệu để diệt cỏ, 30 - 40% còn lại ngấm vào nguồn nước và bốc mùi trong không khí,

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Là địa phương người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền xã Tự Tân rất chú trọng chỉ đạo, tuyên truyền đến bà con nông dân về sử dụng thuốc diệt cỏ. Ông Phạm Xuân Khu, Giám đốc HTXNN Tự Tân cho biết: Trước thực trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ, HTX đã thường xuyên tuyên truyền qua Đài Truyền thanh xã về tác hại của thuốc diệt cỏ, khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa việc sử dụng; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao hiểu biết cho người dân, sử dụng thuốc diệt cỏ theo nguyên

tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách). Máy vụ nay, tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ đã được kiểm soát song vẫn còn một bộ phận người dân lạm dụng thuốc diệt cỏ, vứt bao bì bừa bãi ra mương máng, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường.

Theo số liệu từ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư, toàn huyện hiện có 121 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Qua kiểm tra có 22 cơ sở không có giấy phép kinh doanh, 82 cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Tại một số xã, nhận thức của người dân còn hạn chế nên tình trạng lạm dụng thuốc BVTV vẫn diễn ra, nhất là thuốc diệt cỏ, sử dụng không đúng hướng dẫn, bảo quản thuốc ở nơi không an toàn, không trang bị bảo hộ lao động khi sử dụng thuốc. Bao bì thuốc còn vứt bừa bãi tại các mương máng, nguồn nước. Việc sử dụng thuốc BVTV không tuân thủ nguyên tắc "4 đúng",

gây ảnh hưởng tới môi trường sống, nguồn nước sinh hoạt.

Để bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường sinh thái, UBND huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc diệt cỏ, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, nhớ cỏ thủ công thay vì phun thuốc hóa học. Kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp sử dụng thuốc BVTV tràn lan, không đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo nghiêm việc bảo vệ an toàn nguồn nước, nghiêm cấm việc sử dụng thuốc diệt cỏ tại các khu vực đầu nguồn nước. Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng trong quản lý, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV, nhất là giữa các đơn vị chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp và lực lượng quản lý thị trường. Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc theo

nguyên tắc "4 đúng", nêu rõ tác hại của việc lạm dụng, sử dụng không đúng thuốc BVTV. Bà Phạm Thị Bích Liên, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư cho biết: Thực tế hiện nay, nếu diệt cỏ bằng phương pháp thủ công hiệu quả sẽ không

cao như sử dụng bằng thuốc hóa học cho nên tình trạng người dân sử dụng thuốc diệt cỏ tương đối nhiều. Người dân chủ yếu quan tâm đến hiệu quả của các loại thuốc diệt sâu bệnh hơn là chú ý đến sức khỏe của chính họ và môi trường. Vì vậy, ngoài việc tuyên

truyền, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện sẽ thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV tại các địa phương, phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

THU TRANG



Việc vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi có thể khiến chất độc ngấm vào đất và nguồn nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.